



◀ ลูกท้อหมากโต ▶

## การแก้ไข พ.ร.บ. บัตรประจำตัว พช. เพื่ออะไร?

ร่าง พ.ร.บ. บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. บัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526 เป็นการปรับปรุงกฎหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานบัตรประจำตัวประชาชนให้สูงขึ้นกว่าเดิมใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่

1. **ประเด็นด้านการอำนวยความสะดวกและบริการประชาชน** ประกอบด้วย การแก้ไขเรื่องสถานที่ยื่นคำข้อมีบัตรให้เปิดกว้าง สะดวกแก่ประชาชนมากขึ้น สามารถยื่นคำข้อมีบัตรสำนักทะเบียนใดก็ได้โดยไม่ต้องยื่นคำขอที่สำนักทะเบียนตามที่ภูมิลำเนาทะเบียนบ้านอย่างเข้มงวด และมีเงื่อนไขว่า ในระยะแรกจะทำได้เฉพาะพื้นที่จังหวัดที่ออกบัตรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ก่อน

การแก้ไขเรื่องระยะเวลาการที่บัตรให้ดำเนินการภายใน 60 วัน ทุกกรณีการแก้ไขเรื่องวันบัตรหมดอายุให้ตรงกับวันครบรอบวันเกิดของผู้ถือบัตร เพื่อความสะดวกในการจดจำและติดต่อขอทำบัตรใหม่ การแก้ไขเรื่องการขอทำบัตรก่อนบัตรเดิมหมดอายุ 60 วัน และการขอเปลี่ยนบัตรกรณีผู้ถือบัตรเปลี่ยนที่อยู่ใหม่สามารถทำได้ เป็นต้น

2. **ประเด็นด้านการเมืองการปกครอง** ประกอบด้วย การแก้ไขหลักการของกฎหมายด้วยการกำหนดให้ชัดเจนว่า มีผู้สัญชาติไทยต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อให้เป็นหลักกฎหมายแสดงคนว่าเป็นพลเมืองไทย การเพิ่มเติมโทษความผิดกรณีเอาบัตรของผู้อื่นไปหรือยึดบัตรของผู้อื่นไว้เพื่อประโยชน์โดยมิชอบ ซึ่งเป็นมาจากการตั้งสวามิภักดิ์ให้เกิดความบริสุทธิ์ ยุติธรรม ได้อีกทางหนึ่ง

3. **ประเด็นด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติ** ประกอบด้วย การแก้ไขเพิ่มเติมความผิดเกี่ยวกับการทุจริตบัตร ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งความเท็จการปลอมบัตรใช้หรือแสดงบัตรปลอม การกำหนดอัตราโทษสำหรับผู้กระทำทุจริต รวมถึงผู้สนับสนุนให้รุนแรงกว่าโทษฐานความผิดเดียวกันในประมวลกฎหมายอาญา การแก้ไขเพิ่มเติมอัตราโทษความผิดสำหรับผู้สัญชาติไทยที่ไม่ยอมส่งคืนบัตรหรือนำบัตรไปใช้ผิด และการแก้ไขเพิ่มเติมอัตราโทษความผิดสำหรับผู้ที่ไม่ยินยอมพกบัตร ให้ต้องถูกปรับมากขึ้น เป็นต้น

ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้ว ซึ่งนายกรัฐมนตรีจะนำขึ้นชองสภาผู้แทนราษฎรเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาใช้บังคับเป็นกฎหมายต่อไป

ดังนั้น ในอนาคตอันใกล้นี้ ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดที่ที่บัตรแบบใหม่ สามารถยื่นขอทำบัตร ที่ไหนในเขตที่ออนไลน์แล้วก็ได้ ซึ่งสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กำจัดสมอ กฎกระทรวง ลงในเรื่องนี้